

“หอมมนต์เบเกอรี่” จัดกลยุทธ์พัฒนาช่องทาง

จำหน่ายเค้ก



“หอมมนต์เบเกอรี่” จัดกลยุทธ์พัฒนาช่องทางจำหน่ายเค้ก เตรียมลงพื้นที่จัดอบรมเพิ่มทักษะการทำธุรกิจแฟรนไชส์ หอมมนต์เบเกอรี่ปรับกลยุทธ์เตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูล เร่งพัฒนาศักยภาพตัวแทนจำหน่ายและเน้นสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า ตั้งเป้าจัดอบรมเพิ่มทักษะการทำธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์หอมมนต์เบเกอรี่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทเตรียมแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของตัวแทนจำหน่าย เพื่อต้องการให้ทุกแฟรนไชส์มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดเก็บสินค้า ขั้นตอนการบริการลูกค้า รวมทั้งอื่น ๆ ที่ส่งผลด้านบวกทั้งกับบริษัทแม่ และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเน้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้สอดคล้องกับการแข่งขันของตลาด เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เค้กตลาดนัดมีการแข่งขันสูง แม้ว่าหอมมนต์เบเกอรี่จะเป็นผู้นำตลาดที่มีสาขาแฟรนไชส์ทั่วประเทศก็ตาม แต่ต้องการให้ความสำคัญด้านกลยุทธ์การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ใจต่อสุขภาพ รวมทั้งการใช้กลยุทธ์ด้านความคุ้มค่าและราคาที่ประหยัดกว่าเดิม ทำให้แบรนด์หอมมนต์เบเกอรี่ได้รับความสนใจทั้งจากนักลงทุนแฟรนไชส์และผู้บริโภค แต่บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาแฟรนไชส์เพราะถือว่าเป็นช่องทางจำหน่ายที่สำคัญ จึงต้องให้ทุกสาขามีทักษะและความรู้ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ ที่เน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกมิติ ขณะนี้บริษัทฯ เตรียมแผนที่จะจัดกิจกรรมฝึกอบรมการทำธุรกิจหอมมนต์เบเกอรี่ โดยจะเน้นการให้ความรู้และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ด้วยงบลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน” นางสาวประภาภรณ์กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริมและร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ ติดต่อได้ที่เฟสบุ๊คเพจ “หอมมนต์เบเกอรี่” [m.me/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery) หรือไลน์แอด (line@) @hommonbakery โทร 093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/hommonbakery

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน สิงหา 081-438-7353, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ แซ่เฮ้ง
062-495-1489